

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 29/6/2023 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành Công văn số 1076/UBND-VP ngày 04/7/2023 chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

I. CỬ TRI XÃ VĨNH HÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hộ thuộc Dự án di dân ở Khe Trỏ hiện nay chưa có đất sản xuất, đất ở thì chưa được cấp giấy Chứng nhận QSD đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm.

Trả lời:

Đất ở các hộ thuộc dự án Khe Trỏ đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy (40 hộ) đang chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ; còn đất sản xuất hiện đang thực hiện các thủ tục nhận đất từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải giao lại theo Nghị quyết 29 trên địa bàn xã Vĩnh Hà nên sau khi hoàn thành các thủ tục giao xã Vĩnh Hà xây dựng phương án bố trí đất sản xuất cho các hộ di dân.

2. Hộ ông Hồ Văn Điền có 2 ha đất rừng đã được cấp giấy CNQSD đất, nay bị Phân trường 3 lần chiếm. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết để trả lại đất cho gia đình.

Trả lời:

Đề nghị ông Hồ Văn Điền đăng ký đo đạc cấp đổi lại giấy CNQSD đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh (Địa chỉ: số 4 đường Hùng Vương thị trấn Hồ Xá) nhằm xác định hiện trạng sử dụng đất so với ranh giới đã được cấp giấy CNQSD đất và ranh giới cấp giấy CNQSD đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải. Sau khi đã hoàn thành xác định hiện trạng sử dụng đất thì hộ ông có kiến nghị cụ thể, UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lý.

3. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam: Nhiều hộ gia đình có quyết định thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư, giá đền bù thấp. Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét.

Trả lời:

Đối với việc bố trí tái định cư thì hiện nay UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khu tái định cư Bến Quan, khu tái định cư Vĩnh Khê nhằm bàn giao

mặt bằng sạch cho đơn vị thi công xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để các hộ gia đình được bố trí đất ở xây dựng nhà ở trong thời gian sớm nhất (Dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2023); còn khu tái định cư xã Vĩnh Hà thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đang áp giá công khai phương án bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bị ảnh hưởng tuyến cao tốc xây dựng phương án tạm cư cho người dân. Tuy nhiên đến nay chưa có đơn vị nào gửi phương án.

Đối với việc giá đền bù thấp: UBND huyện thực hiện việc áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng GPMB theo các văn bản quy định hiện hành của UBND tỉnh Quảng Trị tại thời điểm thu hồi đất để các hộ gia đình có đất bị thu hồi bị thiệt thòi. Cụ thể Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đi qua địa bàn huyện Vĩnh Linh).

4. Việc giao đất rừng theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh thực hiện theo lộ trình từ năm 2020-2025, nhưng đến nay xã Vĩnh Hà vẫn chưa được giao diện tích nào. Đề nghị kiểm tra lại.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị đo đạc, cùng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải (LNBH), UBND xã Vĩnh Hà tiến hành đo đạc xong tại thực địa vào quý III năm 2022. Tuy nhiên, đang gặp một số khó khăn vướng mắc theo Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND xã Vĩnh Hà nên chưa trình thẩm định. Ngày 17/3/2023 UBND huyện tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo Công ty LNBH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hà và các phòng ban có liên quan thuộc huyện. Tại cuộc họp, UBND huyện đã giao cho UBND xã Vĩnh Hà làm việc với Công ty LNBH để kiểm tra, rà soát lại tất cả các thửa đất vướng mắc, những trường hợp liên doanh liên kết, trường hợp người dân canh tác trên đất Công ty LNBH nhưng không có hồ sơ liên doanh, sau khi kiểm tra rà soát xong, có thể kết hợp đi thực địa. Đến nay, UBND huyện (phòng TN&MT) chưa nhận được phản hồi từ UBND xã Vĩnh Hà. Yêu cầu, UBND xã Vĩnh Hà trả lời cho cử tri được rõ và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thu hồi. Hiện nay, chỉ còn xã Vĩnh Hà chưa được cấp có thẩm quyền thu hồi đất, các xã còn lại đã được thu hồi và đã xây dựng phương án giao đất lại cho địa phương quản lý.

5. Xây dựng công, rãnh thoát nước tuyến đường 7 qua địa bàn xã Vĩnh Hà gián đoạn, đoạn có, đoạn không dẫn đến ú đọng nước vào mùa mưa, gây ra ô nhiễm môi trường. Đề nghị hoàn thiện hệ thống rãnh để đảm bảo việc thoát nước. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần.

Trả lời:

Tuyến đường QL9D là tuyến quốc lộ do Sở GTVT được uỷ thác quản lý. Hàng năm, Cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT đã bố trí nguồn vốn đầu tư trên tuyến đường này. Riêng năm 2022 là 3.738.478.000 đồng cho công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và rãnh thoát nước dọc đoạn Km37+176÷Km38+580, Quốc lộ 9D; bố trí 8.999.340.000 đồng cho công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km40+500-Km43+400 và sửa chữa lề, rãnh thoát nước dọc đoạn Km18+500-Km20+590; Km23+310-Km24+500; Km48+00-Km49+00, Quốc lộ 9D, tỉnh Quảng Trị. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất Sở GTVT về nội dung mà cử tri quan tâm.

6. Trên địa bàn xã đang có 4 dự án trang trại chăn nuôi lợn, trong đó có 2 trang trại của hộ bà Nguyễn Thị Thống và hộ ông Phan Ngọc Lợi đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường đề nghị kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường của các trang trại gây ô nhiễm.

Trả lời:

Trang trại của hộ bà Nguyễn Thị Thống đã được UBND tỉnh Quảng trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 4101/QĐ- UBND ngày 10/12/2021. Trang trại của hộ ông Phan Ngọc Lợi đã được UBND tỉnh Quảng trị cấp giấy phép môi trường tại giấy phép số 2585/GPMT-UBND ngày 03/10/2022 và đang trong giai đoạn chạy vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. Quá trình hoạt động chăn nuôi hai hộ này phải tuân thủ các biện pháp xử lý môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri sẽ phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng, cùng chính quyền địa phương kiểm tra nếu có phát hiện tình trạng gây ô nhiễm sẽ xử lý theo quy định, đồng thời đề nghị UBND xã tăng cường công tác giám sát về bảo vệ môi trường.

7. Cơ sở vật chất Trạm y tế xã đã được đầu tư đầy đủ nhưng số lượng thuốc ở trạm y tế Vĩnh Hà còn thiếu, không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Đề nghị quan tâm, bổ sung nguồn thuốc cho trạm y tế để người dân được khám, điều trị tại Trạm được thuận lợi; đề nghị kiểm tra lại thời gian tái khám và cấp thuốc theo bảo hiểm y tế ở tuyến tỉnh là 30 ngày, tuyến huyện là 20 ngày.

Trả lời:

Thuốc tại trạm y tế được cung ứng theo Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế. Trạm y tế là đơn vị tuyến 4 nên danh mục thuốc có hạn chế so với TTYT huyện (là đơn vị tuyến 2), do đó sẽ có nhiều loại thuốc tại

TTYT có nhưng tại TYT không có. Khoa dược TTYT đã cử cán bộ về kiểm tra tại Trạm y tế và ghi nhận thuốc tại Trạm y tế đầy đủ theo danh mục quy định.

Căn cứ mục 5 Điều 4 tại Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, nội dung ghi: “Số lượng thuốc được kê đơn thực hiện theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này hoặc đủ sử dụng nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày, trừ trường hợp quy định tại các điều 7, 8 và 9 Thông tư này”. Theo quy định cấp thuốc không quá 30 ngày, các bác sĩ căn cứ vào tình hình bệnh tật của bệnh nhân, cấp thuốc từ 5 ngày đến 30 ngày tùy từng loại bệnh, chứ không bắt buộc tuyến huyện 20 ngày, tuyến tỉnh 30 ngày.

8. Đề nghị các cấp phân bổ ngân sách hoạt động cho Hội Người cao tuổi cấp xã và hỗ trợ phụ cấp cho phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã bố trí số lượng tối đa theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 12 người/ 1 xã được phân loại đọan vị hành chính loại 2 (bao gồm xã Vĩnh Hà) và 10 người/ 1 xã được phân loại đọan vị hành chính loại 3. Vì vậy, UBND huyện chưa có cơ sở để đề nghị hỗ trợ mức phụ cấp cho phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn.

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP chỉ quy định khoản quỹ phụ cấp cho các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Ủy ban Mặt trận TQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 152/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025. Trên cơ sở đó UBND huyện đã phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm cho các xã, thị trấn theo định mức quy định tại Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi cho các xã, thị trấn năm 2023 Trong đó đã phân bổ mức khoán kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi theo quy định.

9. Đề nghị cấp thẻ BHYT cho lực lượng công an viên vì lực lượng này thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở nhiều nhưng khi ốm đau, tai nạn không có chế độ gì.

Trả lời:

Qua nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư của Bộ Công an, hiện tại không có quy định về việc cấp thẻ BHYT cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng Công an viên bán chuyên trách trong tham gia đảm bảo ANTT tại địa phương, Công an huyện xin tiếp thu và đề xuất Công an tỉnh có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp BHYT cho lực lượng này.

10. Đề nghị kiểm tra làm rõ những quyền lợi được hưởng sau khi có xác nhận hộ thoát nghèo.

Trả lời:

- Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách được quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng chính phủ về Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo và Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/1/2021 sửa đổi một số điều của tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các hộ dân mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) có nhu cầu vay vốn ưu đãi gặp trực tiếp Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể các thủ tục vay.

- Được hỗ trợ các chính sách tại chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể: Hỗ trợ các mô hình sản xuất đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững. Đề nghị các hộ dân có nhu cầu đăng ký tại UBND các xã, thị trấn; hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng. Đề nghị các hộ dân có nhu cầu đăng ký tại Trạm Y tế xã, thị trấn.

II. CỬ TRI XÃ VĨNH LÂM KIẾN NGHỊ

1. Hiện nay, tuyến đường bê tông dọc theo kênh La Ngà từ thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy (Phía bờ nam của kênh La Ngà) về thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm chỉ được đầu tư ở 2 đầu, còn đoạn giữa có chiều dài toàn tuyến khoảng 500m Từ nhà ông Trương Viết Trường (Thôn Thủy Ba Hạ, Vĩnh Thủy đến nhà ông Lê Phước Thiệu thôn Tiên Mỹ 2, Vĩnh Lâm) không được đầu tư. Trong khi đây là một tuyến đường cần thiết cho đi lại phục vụ dân sinh của cả 2 xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Thủy. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư tạo điều kiện cho Nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. (Cử tri thôn Tiên Mỹ 2)

2. Trên địa bàn thôn Tiên Mỹ 2 có đoạn đường nối từ tỉnh lộ 573a lên thôn Tiên Mỹ 2 (đường Giếng Đò) là con đường đến trường của học sinh 3 cấp học (Trung học CS&THPT Bến Hải, trường Tiểu học Vĩnh Lâm và trường Mầm non Vĩnh Lâm) mặc dù đã được bê tông hóa nhưng nay đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đến trường của học sinh, nhất là mùa mưa lũ. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp.

3. Hiện nay trên địa bàn có đoạn đường từ cổng chào thôn Tiên Mỹ 1 đến thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn (Đoạn nối từ tỉnh lộ 573a đến đường tránh khu di tích Hiền Lương) là đoạn đường vừa phục vụ sản xuất vừa là đường cứu hộ, cứu nạn cho người dân thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn khi mưa lũ xảy ra nhưng hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

4. Hiện nay đoạn đường từ thôn Lâm Cao về Quảng Xá nơi xây dựng Đài tưởng niệm lịch sử 1 trong 3 chi bộ đầu tiên của huyện Vĩnh Linh hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị UBND huyện cần đầu tư nguồn vốn nâng cấp tu sửa.

Trả lời:

4 nội dung trên (II.1, II.2, II.3, II.4) mà cử tri phản ánh, UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường huy động các nguồn vốn cấp trên để đầu tư xây dựng công trình. Mặt khác, đề nghị UBND xã Vĩnh Lâm đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư nâng cấp tuyến đường trên vì đây là đường liên thôn do UBND xã quản lý.

5. Hiện nay nguồn nước sông Sa Lung bị ô nhiễm do môi trường từ thượng nguồn làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và các hộ nuôi tôm bị dịch bệnh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiến nghị đến các cơ quan chức năng kiểm soát chất thải và xử lý có hiệu quả để Nhân dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Đầu vụ nuôi tôm nước lợ năm 2023, theo phản ánh của nhiều hộ nuôi tôm ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, nguồn nước cấp vào ao nuôi từ nhánh sông Sa Lung, sông Bền Hải bị ô nhiễm nên các hộ không thể bơm nước vào ao nuôi kịp thời vụ theo khuyến cáo. UBND xã Vĩnh Lâm và UBND xã Vĩnh Sơn cũng đã có văn bản đề nghị kiểm tra nguồn nước sông Sa Lung, sông Bền Hải. Ngày 14/4/2023, UBND huyện có Công văn số 541/UBND-NN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị tổ chức kiểm tra chất lượng nguồn nước trên sông Sa Lung và sông Bền Hải và Công văn số 801/UBND-NN ngày 24/5/2023 về việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi đề nghị các Sở, ngành hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho các ao nuôi có tôm chết và hỗ trợ hóa chất khi kết quả xét nghiệm đủ điều kiện cấp hóa chất.

Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng nguồn nước mặt sông Sa Lung của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1463/STNMT-CCBVMT) và hướng dẫn về hướng dẫn xử lý và cấp nước vào ao nuôi tôm vùng nuôi tôm tập trung của Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 1026/SNN-KHTC ngày 28/4/2023), UBND huyện đã có Công văn số 703/UBND-NN ngày 09/5/2023 chỉ đạo UBND các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Hiền Thành hướng dẫn cho các hộ nuôi tôm xử lý và cấp nước vào ao nuôi. Đồng thời, ban hành các Công văn số 752/UBND-NN ngày 17/5/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và báo cáo số liệu dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; số 798/UBND-NN ngày 24/5/2023 về việc tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng năm 2023.

Tuy nhiên do diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài kèm theo mưa giông đã làm cho môi trường ao nuôi biến động đột ngột, sức đề kháng của tôm giảm, cùng với đó chất lượng môi trường nước cấp vào ao không đảm bảo dẫn đến hiện tượng tôm nuôi bị chết hàng loạt. Tính đến 30/6/2023, qua báo cáo rà soát của các xã, toàn huyện đã có 254,4 ha tôm bị chết (trong đó: xã Vĩnh Sơn: 152 ha, xã Vĩnh Lâm: 15 ha, xã Hiền Thành: 72,4 ha, xã Vĩnh Giang: 12,5 ha, xã Vĩnh Hòa: 2,5 ha).

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ hóa chất xử lý dập dịch cho các hộ nuôi, lượng hóa chất đã cấp là 6.127kg.

Ngày 03/7/2023, UBND huyện đã có Công văn số 1065/UBND-NN về việc đảm bảo môi trường nguồn nước trong thời gian khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản, yêu cầu các Doanh nghiệp, chủ cơ sở đóng tại khu vực thượng nguồn sông Sa Lung, sông Bến Hải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về môi trường, đảm bảo cho sản xuất của người dân các xã ven sông và chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát công tác xử lý môi trường của các Doanh nghiệp, cơ sở đóng trên địa bàn.

Ngày 05/7/2023, Phòng TN&MT có báo cáo số 105/BC-TNMT về kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mặt sông Sa Lung. Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 1053/UBND-TNMT ngày 29/6/2023 gửi sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị quan trắc thường xuyên nước sông Sa Lung để kịp thời hướng dẫn cho Nhân dân có kế hoạch cấp nước đúng quy trình trước khi đưa vào sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt.

6. Tổ hợp tác nuôi tôm thôn Quảng Xá kiến nghị: Tổ hợp tác nuôi tôm Quảng Xá không nhất trí theo trả lời của điện lực Quảng Trị những năm trước đây về lý do không bán điện cho khách hàng là hộ nuôi tôm Quảng Xá do thiếu hồ sơ bàn giao công trình điện hồ tôm giữa Sở Thủy sản (cũ) với điện lực nên không thực hiện bán điện đến công tơ hộ. Hiện nay điện lực bán điện sản xuất cho những hộ nuôi tôm Quảng Xá chỉ đến trạm biến áp. Hàng năm người dân tự quản lý, tự khắc phụ sửa chữa tại trạm, đường dây biến áp và thiết bị đường điện từ trạm đến công tơ hộ, tự thu và nộp tiền điện tại công tơ của hộ gia đình gây ra nhiều khó khăn, phiền hà và thiếu sự quản lý đồng bộ của nhà nước dễ xảy ra nguy hiểm khi dùng điện. Theo Luật điện lực thì “Bên bán điện có trách nhiệm đầu tư đến công tơ để bán điện cho khách hàng (Kể cả thiết bị bảo vệ sau công tơ như áp tô mát, cầu chì phía sau áp tô mát hoặc cầu chì bảo vệ công tơ). Khách hàng chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện”. Vậy đề nghị điện lực Quảng Trị thực hiện đúng theo Quy định của Luật điện lực để bán điện cho hộ sản xuất nói trên đến tại công tơ hộ gia đình.

Trả lời:

Tuyến đường dây 22kV cấp điện cho các TBA nuôi tôm thôn Quảng Xá thuộc công trình hệ thống cấp điện khu nuôi tôm tập trung xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh được sở Thủy Sản đầu tư xây dựng từ năm 2006 và bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp nhận để quản lý, vận hành theo Quyết định số 6386/QĐ-ĐL3-5 ngày 23/12/2008 về việc tăng tài sản cố định và biên bản giao nhận lưới điện trung áp công trình cấp điện khu nuôi tôm bán thâm canh tập trung xã Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh giữa BQLDA CTPT nuôi trồng thủy sản Quảng Trị và Điện lực Quảng Trị về việc giao, nhận lưới điện trung áp tại TBA Tôm Quảng Xá 2, Tôm Quảng Xá 3. Trong đó

tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành 1.230 km đường dây trung áp, 02 trạm biến áp dung lượng 500kVA, phần khối lượng đường dây hạ áp không có trong danh mục giao nhận tài sản giữa các bên.

Việc bàn giao tài sản phải được thực hiện theo Quyết định số 41/2017/QĐ/TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản liên quan như: Công văn số 12081/BTC-QLCS ngày 22/10/2021 của Bộ Tài Chính; Công văn số 563/EVN-KD ngày 28/01/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công văn số 1860/EVNCPC-KH+TCKT ngày 17/03/2022 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc tiếp nhận các công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong đó có nội dung: Chỉ thực hiện tiếp nhận tài sản khi nhận được đề nghị của chủ tài sản có nhu cầu bàn giao tài sản lưới điện cho EVN quản lý, vận hành; việc tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành được thực hiện sau khi có quyết định điều chuyển của Thủ tướng Chính Phủ (theo khoản 1 Điều 5), trong thời gian chờ Quyết định của thủ tướng Chính phủ, chủ tài sản có trách nhiệm quản lý vận hành công trình điện.

Hiện tại chưa có quyết định bàn giao tài sản các tuyến đường dây hạ áp sau các TBA Tôm Quảng Xá 2, Tôm Quảng Xá 3 từ Sở thủy Sản (cũ) nên Điện lực Vĩnh Linh chưa thể tiếp nhận, thực hiện đầu tư, cải tạo, lưới điện và ký Hợp đồng mua bán điện đến từng hộ nuôi tôm của HTX nuôi tôm Quảng Xá. Để đảm bảo việc sử dụng điện được an toàn, hiệu quả kính đề nghị HTX nuôi tôm Quảng Xá thường xuyên kiểm tra, quản lý các tuyến đường dây cấp điện vào các hộ nuôi tôm. UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp kiểm tra và tham mưu điều chuyển tài sản để đảm bảo nguyện vọng của Tổ hợp tác.

III. CỬ TRI XÃ VĨNH THÁI KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư thêm các tuyến đường nhánh nối từ các khu dân cư ra biển, đây là các tuyến đường phục vụ cho sản xuất để ngư dân vận chuyển thuyền, bè và hải sản, tạo thuận lợi cho giao thương buôn bán, tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường huy động các nguồn vốn ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng công trình. Mặt khác, đề nghị UBND xã Vĩnh Thái đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư các tuyến đường trên đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

2. Thời gian gần đây có một số tàu lớn của Quảng Nam, Quảng Ngãi đánh bắt khu vực gần bờ biển Vĩnh Thái và lấy trộm ngư cụ của ngư dân, bị người dân phát hiện. Người dân và chính quyền xã đề nghị huyện cần có giải pháp, phương án xử lý kịp thời ngay khi ngư dân phát hiện và báo cáo, để bảo vệ tài sản cũng như để người dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

Ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2023 Đồn Biên phòng Cửa Tùng nhận được tin báo của ông Hồ Sỹ Dưỡng, thôn trưởng thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái về việc phát hiện một số tàu cá Quảng Nam, Quảng Ngãi đánh bắt gần bờ (từ 0,5- 1 hải lý) trên vùng biển xã Vĩnh thái (người dân không ghi nhận được biển số) làm hư hỏng 1 số ngư lưới cụ của ngư dân (không phải trộm cắp) do tàu đánh bắt gần bờ nên vướng phải ngư lưới cụ của dân thả làm hư, hỏng. Sau khi nhận được tin báo đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm ngư tuần tra trên biển 02 đợt và các ngày 18,19/4 và 12,13/7/2023 đã phát hiện xử lý 04 phương tiện, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng. Đơn vị cũng thông báo với Chính quyền địa phương vụ việc, tổ chức tuyên truyền Nhân dân phát hiện tố giác, chụp lại các phương tiện vi phạm để đơn vị có căn cứ phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm nếu cập cảng cá Cửa Tùng hoặc thông báo cho các Đồn, Trạm Biên phòng quản lý số phương tiện này.

IV. CỬ TRI XÃ VĨNH LONG KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh về chế độ phụ cấp cho Trưởng thôn và các đoàn thể của thôn, hiện nay mức phụ cấp quá thấp đặc biệt sau khi sáp nhập thôn hoạt động rất khó khăn; hiện nay Nhân viên thú y xã công việc rất nhiều nhưng phụ cấp quá ít và không có Bảo hiểm y tế, chưa có hỗ trợ để đóng BHXH đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm, điều chỉnh chính sách này.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, trong đó quy định mức phụ cấp đối với Trưởng thôn và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023, Sở Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. UBND huyện sẽ đề xuất Sở Nội vụ, UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng thôn và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn.

Ngày 12/7/2022 UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Công văn số 1219/UBND-NN về việc hỗ trợ phụ cấp từ tháng 01 đến tháng 3/2022 và có chính sách hỗ trợ BHXH, BHYT cho đội ngũ Khuyến nông, Thú y cơ sở gửi HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, ngày 20/5/2022 của sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 1715/STC-QLNS về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y, trong đó nêu rõ: “Căn cứ Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo đó, Nghị quyết quy định hỗ trợ nhân viên khuyến nông và nhân

viên thú y bằng hệ số 1,15 mức lương cơ sở/suất/tháng, không quy định hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

2. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra nguồn nước thải các công ty cao su, nhà máy trên địa bàn xã Vĩnh Long; kiểm tra nguồn nước sông Sa Lung hiện nay có bị ô nhiễm hay không và nếu có thì ở mức độ nào?

Trả lời:

Ngày 16/6/2023, Phòng TN&MT phối hợp với phòng NN&PTNT và Công an huyện Vĩnh Linh đã làm việc, lấy ý kiến của UBND xã Vĩnh Sơn và đại diện các hộ dân có đơn PA-KN ngày 15/6/2023. Trung tâm quan trắc Sở TN&MT tiến hành lấy 02 mẫu nước phân tích. Ngày 29/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Công văn số 1053/UBND-TNMT gửi Sở TN&MT về việc kiến nghị quan trắc thường xuyên nguồn nước Sông Sa Lung. Ngày 05/7/2023, Phòng TN&MT có báo cáo số 105/BC-TNMT về kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mặt sông Sa Lung, theo kết quả phân tích phần lớn các thông số thực hiện quan trắc môi trường nước sông nằm trong giới hạn A2 và B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (QCVN 08). Riêng thông số DO, COD và Coliform vượt giới hạn A1 của QCVN 08.

Căn cứ Điều 4, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 2020; Điều 3, Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ thì UBND huyện Vĩnh Linh không thể kết luận được nguồn nước sông Sa Lung có bị ô nhiễm hay không. Căn cứ Khoản 3, Điều 15, Thông tư 76/2017/TT-BTNMT quy định “*Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh... trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.*”

Theo nội dung Công văn 3251/UBND-TCD ngày 03/7/2023, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT kiểm tra xác định nguyên nhân kết quả quan trắc các thông số vượt giới hạn tại Báo cáo số 1463/STNMT-CCBVMT ngày 27/4/2023 của Sở TN&MT. Chi cục bảo vệ Môi trường - Sở TN&MT cũng đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-CCBVMT ngày 13/7/2023 về xây dựng và đề xuất thực hiện nhiệm vụ quan trắc bổ sung môi trường lưu vực sông Sa Lung.

3. Bà con Nhân dân có chân ruộng cao, chỉ làm được 1 vụ/năm, muốn cải tạo (hạ thấp chân ruộng) để thuận lợi cho việc canh tác 2 vụ, nhưng lấy đất từ ruộng vào đổ trong vườn không được; vậy làm thế nào để được cải tạo ruộng sản xuất thuận lợi và năng suất hơn. Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho Nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay Nhà nước không có quy định hạ thấp chân ruộng để lấy đất từ ruộng chuyển đi nơi khác. Yêu cầu Nhân dân sử dụng đất theo đúng mục đích được giao,

không tác động thay đổi hiện trạng sử đất, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng đất liền kề.

4. Bà con Nhân dân được cấp ruộng theo nghị định 64 (1993) đã chia đất đến thời điểm này đã 30 năm, các cử tri sinh sau nghị định 64 đến nay không được cấp đất, không có ruộng để làm; đề nghị huyện kiến nghị Chính phủ có Nghị định mới để chia lại ruộng đất cho Nhân dân.

Trả lời:

Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993, của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã được thay thế bởi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Mặt khác, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã nêu quan điểm: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai. Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất”. Trong những năm qua nhiều xã trên địa bàn huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp. Việc chia lại ruộng đất sẽ xóa bỏ những thành quả đã thu được trong thời gian qua và là một sự thay đổi lớn về chính sách, có thể gây xáo trộn khu vực nông thôn, tác động đến ổn định xã hội. Mặt khác, tại Điều 166, 167, 168, 169, 170, 179 và Điều 188 Luật Đất đai 2013 đã có các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất qua đó người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trong đó, có việc thực hiện các quyền của người sử dụng đối với đất được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP.

5. Xã Vĩnh Long là vùng thấp trũng đến mùa mưa bảo thường bị lũ lụt vì vậy đề nghị cấp trên trang bị phương tiện, tổ chức tập huấn điều khiển phương tiện thủy nội địa cho cơ sở.

Trả lời:

Về trang bị phương tiện tìm kiếm cứu nạn đường thủy, hằng năm UBND huyện đều đăng ký nhu cầu với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và các sở, ban ngành liên quan nhưng đến nay phương tiện đường thủy nội địa hầu như hàng năm không được phân bổ. Hiện tại, cấp trên chỉ trang cấp áo phao, phao tròn cứu sinh. UBND xã có nhu cầu về các loại vật tư này, đề nghị có đơn gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND huyện phân bổ.

Việc đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa do các cơ quan có thẩm quyền đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ. Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy

Phòng chống thiên tai và TKCN huyện đã đề nghị cấp trên đào tạo huấn luyện cho 30 cán bộ thôn xã có nhu cầu trên địa bàn huyện, trong đó UBND xã Vĩnh Long đăng ký 04 người (Nguyễn Khắc Lương - PCHT Ban CHQS xã; Nguyễn Văn Tươi - Thôn đội trưởng Gia Lâm; Nguyễn Sinh Thánh - Thôn đội trưởng Sa Nam; Nguyễn Hữu Anh - Thôn đội trưởng Quảng Xá). Khi nào Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh có kế hoạch về việc tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa thì UBND huyện sẽ thông báo đến các địa phương, đơn vị.

6. Cấp trên cần hỗ trợ cho xã máy thổi hoặc máy phun nước để phòng cháy chữa cháy mùa khô.

Trả lời:

Hiện nay, thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Chính phủ phê duyệt, hàng năm UBND huyện Vĩnh Linh có đề xuất gửi Sở NN&PTNT, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó có máy thổi gió để cấp cho các xã có rừng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí ngân sách còn hạn chế, nên UBND tỉnh chưa bố trí nguồn vốn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng theo đề xuất của các địa phương.

7. Năm 2021, 2022 dịch tả lợn châu phi và bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xã Vĩnh Long tiêu hủy 6 con trọng lượng 1.200kg, đã nộp hồ sơ đầy đủ nhưng đến nay chưa có hỗ trợ của Nhà nước đề nghị huyện quan tâm đề xuất kinh phí hỗ trợ cho Nhân dân.

Trả lời:

Năm 2021, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 12 xã, thị trấn xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiêu hủy 444 con lợn (154 lợn nái và đực giống, 236 lợn thịt, 54 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 33.701 kg); Bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xảy ra 17 xã, thị trấn. Tổng số trâu, bò mắc bệnh 746 con, tiêu hủy theo quy định 35 con với tổng trọng lượng 6.361 kg.

UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Công văn số 03/UBND-NN ngày 04/01/2022 về việc đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh Dịch tả Châu Phi, trâu bò bị bệnh Viêm da nổi cục và định mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng chống dịch năm 2021 gửi UBND tỉnh gửi UBND tỉnh, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Tài chính, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 31/5/2023 về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia súc, gia cầm bị bệnh, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh năm 2020-2022 gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính.

Ngày 29/6/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2330/STC-QLNS về việc cấp kinh phí tiêu hủy gia súc, gia cầm bị bệnh và kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh trong đó nêu rõ: *Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Chính phủ chưa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đối với lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi nên chưa có cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các hộ dân có*

lợn bị tiêu hủy trong các năm 2021, 2022. Đối với bệnh Viêm da nổi cục trâu bò năm 2021: Chính Phủ chưa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đối với trâu bò bị tiêu hủy do bệnh Viêm da nổi cục nên chưa có cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các hộ dân có trâu bò bị tiêu hủy do bệnh Viêm da nổi cục.

Sau khi có quy định của Nhà nước về chính sách hỗ trợ gia súc bị tiêu hủy do dịch bệnh và văn bản hướng dẫn của các sở, ngành về việc hỗ trợ dịch bệnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng liên quan tiếp nhận hồ sơ của địa phương và trình các cấp hỗ trợ theo quy định.

8. Đề nghị các cấp quan tâm để cho Nhân dân có nguồn vốn ưu đãi và có trợ giá cho Nhân dân để mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn vốn ưu đãi và có trợ giá để mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được áp dụng theo các quy định sau:

- Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 09/12/2022 về ban hành quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. Chính sách này được áp dụng áp dụng trên địa bàn các xã, các khách hàng vay vốn phải đảm bảo các điều kiện cho vay theo đúng quy định. Mức hỗ trợ lãi suất như sau:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% số tiền lãi cho khách hàng vay trong suốt thời hạn cho vay đối với khoản cho vay ngắn hạn.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất đối với 02 năm đầu, năm thứ 3 hỗ trợ 30% lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các ngân hàng cho vay với khoản vay trung, dài hạn.

- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hỗ trợ cấp bù lãi suất tiền vay cho các đối tượng được quy định tại Điều 2 Quy định của Quyết định số 23 vay vốn từ các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất ưu đãi để mua sắm nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất, sơ chế, chế biến, xử lý môi trường và các nội dung khác...phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn gắn với phát triển sản phẩm OCOP và phù hợp với quy định này.

9. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp đường bê tông hóa giao thông liên thôn tuyến dọc sông Sa Lung (Từ thôn Gia Lâm đi Tân Lập), Tuyến đường lên bia di tích Thượng Lập đoạn cuối (Từ thôn Nhà Tài đi Vĩnh Chấp), đường xuống cấp quá trầm trọng ảnh hưởng việc đi lại của bà con Nhân dân đặc biệt là các cháu học sinh đến trường.

Trả lời:

Trong những năm qua UBND huyện đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Vĩnh Long. Về nội dung này, UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, tuy nhiên trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường huy động các nguồn vốn ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng công trình. Mặt khác, đề nghị UBND xã Vĩnh Long đẩy mạnh công tác quy hoạch, bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư nâng cấp tuyến đường trên.

10. Đường Nam bộ từ Hồ Xá sang xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy tuyến đường hẹp, không có hành lang đường, độ cao của đường so với ruộng quá lớn, có đoạn đường cua gấp làm mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND huyện đề xuất với các cấp xem xét để nâng cấp đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Kinh phí mở rộng tuyến đường Nam bộ, từ Hồ Xá đi Vĩnh Thủy là rất lớn. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh. Trước mắt, UBND huyện giao cho Ban ATGT huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

11. Đường liên xã đã thi công hơn 3 năm, đoạn qua Sa Bắc đến thôn Tân Lập hai bên không có rãnh thoát nước nên đến mùa mưa nước tràn ra đường, đặc biệt là tại điểm trường TH&THCS làm mất an toàn giao thông cho học sinh và đề nghị có các biển báo ATGT ở ngã ba, ngã tư.

Trả lời:

Hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế, vì vậy UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Long đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đấu giá QSD đất xã hưởng; về biển báo ATGT, đề nghị UBND xã Vĩnh Long kiểm tra, đề xuất gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để triển khai thực hiện.

12. Hiện nay Cầu Thượng Hòa đã xuống cấp trầm trọng mất an toàn giao thông, xã đã làm biển cấm trọng tải vì vậy đề nghị UBND huyện đề xuất với các cấp xem xét sớm đầu tư để thuận lợi cho việc lưu thông.

Trả lời:

UBND huyện đã có báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Hiện nay, Sở GTVT đã có kế hoạch sửa chữa và sẽ triển khai thi công trong thời gian tới.

13. Hiện nay xe quá khổ quá tải thường xuyên chạy trên trục đường từ Phúc Lâm lên đường DT9 đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

Trả lời:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 lực lượng Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tuần tra trên tuyến Vĩnh Long – Vĩnh Chấp – Vĩnh Lâm – Vĩnh Thủy. Đã phát hiện, xử lý 06 trường hợp ô tô tải (xe chở đất, đá, cát) vi phạm các lỗi: rơi vãi, coi nói thành thùng; riêng các vi phạm liên quan đến trọng tải chưa thực hiện được vì chưa được trang cấp cân tải trọng.

Đã tuyên truyền, nhắc nhở 14 trường hợp xe chở vật liệu chạy vào khu vực dân cư trong giờ cao điểm.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp với Thanh tra sở GTVT thực hiện chuyên đề cân tải trọng các phương tiện trên địa bàn và tuần tra, kiểm soát ngoài giờ hành chính vào cung giờ cao điểm từ 22h00 đến 5h00 sáng hôm sau để phát hiện các phương tiện vi phạm.

14. *Mương Cồn Dương (Sa Nam) là mương dân sinh nhiều năm nay đã bị sạt lở vào nhà dân. Đề nghị UBND huyện khảo sát để có kế hoạch đầu tư, khắc phục đảm bảo đời sống Nhân dân.*

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh, UBND huyện đã phân cấp quản lý hồ đập, kênh mương thủy lợi cho các địa phương đơn vị trực tiếp quản lý. Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý các hệ thống hồ đập lớn và hệ thống kênh chính; Hệ thống kênh mương nội đồng do UBND huyện quản lý chung, UBND xã quản lý nhà nước tại địa bàn. Để đảm bảo cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đề nghị UBND xã, các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn xã hàng năm bố trí một phần kinh phí ngân sách cho công tác thủy lợi nội đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi, vốn hỗ trợ để phát triển đất trồng lúa để nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hệ thống kênh mương; UBND huyện đã có các văn bản trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn để nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương đồng bộ trên địa bàn huyện phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp.

15. *Điểm di tích lịch sử Trận địa 12 Ly7 ở Gia Lâm được công nhận di tích cấp tỉnh. Những năm qua bà con Nhân dân đã đóng góp tôn tạo và xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa có sự đầu tư của Nhà nước vì vậy đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ.*

Trả lời:

Hiện nay UBND huyện đã triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025, trọng tâm là hoàn thiện Hồ sơ khoa học và Pháp lý cho các di tích đã được công nhận di tích các cấp. Đối với điểm di tích lịch sử trận địa 12ly 7 thôn Gia Lâm, xã Vĩnh Long hiện nay đã hoàn thiện Hồ sơ pháp lý, dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thiện Hồ sơ khoa học cho di tích. *(Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ khoa học di tích do Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh phụ trách)*. Trên cơ sở các di tích đã được hoàn thiện Hồ sơ khoa học, Pháp lý và căn cứ vào các quyết định phân cấp, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư tôn tạo và xây dựng di tích trong các giai đoạn tiếp theo.

16. Kênh chính của hệ thống đập thủy lợi Bảo Đài đoạn từ thôn Phúc Lâm về Gia Lâm đã đề nghị quá nhiều lần nhưng chưa được xây dựng, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của Nhân dân, đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ xây dựng.

Trả lời:

Kênh chính hệ thống thủy lợi Bảo Đài do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý, khai thác sử dụng, có tổng chiều dài 15.010m; trong đó đoạn từ K0+00 đến K2+347 (dài 2.347m) hiện đang kênh đất và bê tông tấm lát; đoạn từ K2+347 đến K8+370 (dài 6.023m) đã kiên cố bằng BTCT hình chữ nhật; đoạn từ K8+370 đến K13+187 (dài 4.817m) đang là kênh đất; đoạn từ K13+187 đến K15+010 (dài 1.823) là kênh BTCT hình chữ nhật.

Đoạn kênh chính đi qua địa bàn HTX Phúc Lâm và Gia Lâm dài khoảng 2.154m (nối từ đường Nam Bộ đến xi phông Châu Thị) hiện chưa được kiên cố gây khó khăn trong công tác tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Đây là tuyến kênh do Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh quản lý, khai thác; vì vậy đề nghị Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh (thuộc Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị) kiểm tra, xem xét, báo cáo cấp trên bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

17. Trạm y tế xã mới bàn giao đi vào sử dụng mới một năm mà công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, sơn bị loang màu và bị xuống màu trầm trọng. Hiện nay trạm mới xây dựng nên hệ thống rạp mái che không có nên ảnh hưởng đến việc chờ đợi của Nhân dân trong các đợt tiêm phòng cho trẻ và các đợt tiêm phòng Covid-19 cho Nhân dân. Đề nghị huyện quan tâm giúp đỡ.

Trả lời:

Công trình trạm Y tế xã Vĩnh Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, hiện tại có một số chỗ tường nhà bị loang màu sơn, nhà thầu đã cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất. UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra và có Văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo quy định. Phần rạp mái che, Sở y tế Quảng Trị đang trình cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn ngân sách để xây dựng trong năm 2023.

V. CỬ TRI XÃ VĨNH GIANG KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, xử lý việc sử dụng xung điện rò phá trên sông Bến Hải (đã đề xuất ở những lần tiếp xúc trước) để đảm bảo nguồn lợi thủy sản trên sông không bị hủy diệt, tạo điều kiện cho bà con đánh bắt tăng thu nhập.

Trả lời:

Hiện nay, tình trạng người dân sử dụng xung điện xảy ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, việc ngăn chặn tình trạng này gặp nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền pháp luật cần được đẩy mạnh và thường xuyên.

Trong thời gian qua, để ngăn chặn các hành vi đánh bắt cá bằng xung điện, Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Giang đã tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra dọc theo tuyến ven sông Bến Hải và xây dựng và ra mắt mô hình “CLB bảo vệ tài sản ngoài trời ven sông Bến Hải xã Vĩnh Giang” với sự tham gia của 40 hộ gia đình có ao, hồ, tài sản ngoài trời nhằm bảo vệ tài sản và phòng chống tội phạm tại khu vực này.

Trong thời gian tới, để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện, Công an huyện sẽ chỉ đạo Công an các xã cần nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, không sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản dưới mọi hình thức.

2. Cử tri thôn Tùng Luật kiến nghị: Trên địa bàn thôn có 30 hộ được giao đất từ năm 2000 đến nay đã có 23 hộ được cấp sổ (giấy CNQSD đất) còn lại 7 hộ chưa được cấp giấy CNQSD đất đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

Trả lời:

Việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tách hộ ra ở riêng và được UBND cấp xã xét giao đất theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Mặt khác, theo Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để giao đất là căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Từ năm 2021 đến nay, Sở TN&MT yêu cầu khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện đề nghị UBND xã bổ sung chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án công trình phải thông qua HĐND tỉnh theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Với yêu cầu này, thì tất cả UBND các xã đều không đáp ứng được, với lý do thời điểm đó chỉ có quy hoạch chi tiết khu dân cư, còn các nội dung về chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không thực hiện. UBND huyện đã có nhiều phiên làm việc với lãnh đạo Sở, trong các lần đăng ký kế hoạch năm 2021, năm 2022, năm 2023 đều được UBND huyện đưa vào nhưng chưa được Sở TN&MT chấp thuận; ngày 27/4/2023, UBND huyện tiếp tục gửi Tờ trình số 145/TTr-UBND về việc đăng ký danh mục giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá vào thực hiện năm 2023 trình kỳ họp HĐND tỉnh và có phiên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở TN&MT. Vấn đề này, đang được UBND huyện và Phòng TNMT quan tâm, nên đề nghị cử tri chia sẻ, đợi kết quả phản hồi của Sở TN&MT mới có cơ sở thực hiện.

3. Cử tri Tân An kiến nghị: Đất đã sử dụng ổn định không có tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất, đề nghị hướng dẫn các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để người dân được cấp sổ đảm bảo quyền lợi của mình.

Trả lời:

Hộ gia đình, cá nhân đến Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã để được hướng dẫn thủ tục có liên quan. Lưu ý, nếu hộ gia đình có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện các thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định của Luật. Nếu không có giấy tờ có liên quan, xem xét các Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày

06/01/2017; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 đề hướng dẫn cho người dân thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

4. Đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với bà Ngô Thị Cử, thôn Cổ Mỹ có đủ thời gian tham gia thanh niên xung phong đến nay vẫn chưa được cấp thẻ BHYT.

Trả lời:

BHXH huyện tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời đã liên hệ trực tiếp với bà: Ngô Thị Cử và được bà trả lời “do biết mình thuộc đối tượng thanh niên xung nên hỏi khi tiếp xúc cử tri”; mặt khác tính đến nay BHXH huyện chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo đối tượng thanh niên xung phong của bà Ngô Thị Cử chuyển đến; bên cạnh đó theo dữ liệu thu, sổ thẻ do BHXH huyện Vĩnh Linh quản lý thì bà Ngô Thị Cử, sinh ngày 21/9/1961; địa chỉ: Thôn Cổ Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị đã được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người đang hưởng lương hưu nên không thuộc đối tượng tham gia BHYT thanh niên xung phong (căn cứ vào khoản 4 điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018, về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế)

5. Cử tri Ngô Hữu Tuyên, Trưởng thôn Tân Trại 1 hỏi: Những người ở lại tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu sau ca trực, khi trở về nhà bị bom Mỹ đánh chết (năm 1967) xin hỏi có được suy tôn Liệt sỹ hay không?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tại điều 14, điều kiện tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ. Hiện tại Phòng LĐ-TB&XH chưa nhận được hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ từ UBND xã Vĩnh Giang do đó không có cơ sở để trả lời được suy tôn liệt sĩ hay không. Đề nghị đối tượng đến UBND xã Vĩnh Giang để được giải thích.

6. Đề nghị thúc đẩy đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vùng đất đầu giá theo kế hoạch để tạo nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Trả lời:

- **Đối với công trình chuyển tiếp năm 2022:** Dự án quy hoạch Khu dân cư Tân Trại 1 và Điểm dân cư Mũi Rú, thôn Tân Trại 1: 02 dự án này do UBND xã Vĩnh Giang làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA đã hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác GPMB, thu hồi đất, giao đất, tuy nhiên UBND xã Vĩnh Giang chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ, văn bản liên quan đến các công trình trên, Nên Ban QLDA chưa có đủ cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- **Đối với công trình triển khai mới năm 2023:** Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Cổ Mỹ do Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện chủ đầu tư và đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Giang thực hiện lập chủ trương đầu tư, tuy nhiên trong quá trình lập CTĐT, công trình đang gặp vướng mắc trong nguồn vốn đối ứng phân kỳ của xã Vĩnh Giang. UBND huyện đã có Công văn số 1118/UBND-BQLDA ngày 10/7/2023

về việc giải quyết vướng mắc các công trình tạo nguồn đầu giá QSD đất trên địa bàn, yêu cầu UBND xã Vĩnh Giang rà soát nguồn vốn và cam kết nguồn vốn thực hiện công trình để Ban có cơ sở lập chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời của xã nên chưa lập được chủ trương đầu tư.

7. Các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đối ứng của Nhân dân 50% là quá cao so với điều kiện thu nhập của người dân nên khó thực hiện. Đề nghị các cấp xem xét.

Trả lời:

Đối với các dự án đường giao thông nông thôn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ huy động nguồn vốn Nhân dân đóng góp thực hiện theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; theo đó đối với các dự án đường giao thông nông thôn ở các xã đồng bằng, tỷ lệ huy động đóng góp của người dân là 50%. Việc huy động đóng góp của người dân có thể bằng tiền, ngày công, hiện vật (công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu...), hoặc hiến đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất... phục vụ giải phóng mặt bằng.. được quy đổi thành tiền. Đây là một hành động thiết thực để người dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.

VI. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ HIỆN THÀNH KIẾN NGHỊ

1. Tuyến đường đê ngăn mặn vừa là tuyến đường giao thông tại thôn Hiền Lương từ nhà chị Hoa đến nhà anh Long đã xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của bà con Nhân dân thôn Hiền Lương. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Trả lời:

Hiện nay ngân sách huyện rất hạn chế, vì vậy UBND huyện đề nghị UBND xã Hiện Thành đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu giá QSD đất xã hưởng.

2. Hiện nay bà con nuôi tôm tại xã đã bị dịch bệnh gây thiệt hại nặng về kinh tế, nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý dịch bệnh vì vậy đề nghị các cấp hỗ trợ hóa chất để dập dịch. (Đề nghị hỗ 100% kinh phí cho nhân dân).

Trả lời:

UBND huyện đã có Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 13/6/2023 báo cáo tình hình dịch bệnh, đề xuất hỗ trợ hóa chất xử lý dập dịch, tiêu độc khử trùng, cải tạo môi trường ao nuôi và Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 29/6/2023 về việc xin hỗ trợ khôi phục sản xuất cho vùng nuôi tôm bị dịch bệnh, đề xuất UBND tỉnh và các Sở, ngành hỗ trợ hóa chất để dập dịch, xử lý môi trường ao nuôi, số lượng hóa chất Chlorine: 114 tấn và kinh phí mua tôm giống (254 triệu tôm post) cho các hộ nuôi tôm bị thiệt hại.

Thực hiện Công văn số 2076/UBND-NN ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh

Quảng Trị về cơ chế tài chính phòng, chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản (ngân sách tỉnh cấp qua Chi cục Chăn nuôi – Thú y 50%, ngân sách huyện 30%, Nhân dân đóng góp 20%); Công văn số 188/CNTY-QLDB ngày 05/6/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc thông báo sử dụng hóa chất dập dịch thủy sản bị bệnh trong thời gian tới, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã thông báo, hướng dẫn cho UBND các xã thông báo cho các hộ nuôi thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ hóa chất. Ngoài ra, khi có xuất hiện việc tôm chết bất thường, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản trình các ban ngành cấp tỉnh và chỉ đạo các địa phương, người dân trong việc phát triển nuôi tôm.

3. Đề nghị các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xả thải các chất thải gây ô nhiễm nguồn nước trên sông Sa Lung về Hiền Lương đã làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản của Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. (TN&MT)

Trả lời:

Ngày 16/6/2023, sau khi tiến hành kiểm tra thực tế nguồn nước sông Bến Hải – nhánh Sa Lung, Phòng TN&MT đã có nội dung báo cáo số 687/BC-TNMT. Ngày 29/6/2023 UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Công văn số 1053/UBND-TNMT gửi Sở TN & MT về việc kiến nghị quan trắc thường xuyên nguồn nước Sông Sa Lung. UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Công văn số 1065/UBND-NN ngày 03/7/2023 về việc đảm bảo môi trường nguồn nước trong thời gian khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản.

4. Cử tri đề nghị cấp trên quan tâm bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh chết như bệnh U da nổi cục trên trâu, bò; bệnh dịch ở lợn đã được thú y xã thông kê đề nghị nhưng đến nay chưa được hỗ trợ. (Nội dung này đã trả lời tại mục II.4)

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời đề cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

